



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยและรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ต่อไปจนถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

- นายกวิน พันธุ์ศิริ
- นายวีระพงศ์ มาลัย

ข. วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

กำหนดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๖ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ หากผู้มีรายชื่อไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

อนึ่ง หาก กยท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรายใดเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ กยท. จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครหรือถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะถือว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องถูกพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไบน้อย สุวรรณชาติ)

ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

กำหนดการ

การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล

เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๖ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๑๕ น.	ลงทะเบียน
๑๓.๑๕ น. – ๑๓.๓๐ น.	ชี้แจงกำหนดการการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.	สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที ๑. ช่วงแนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์ ระยะเวลา ๑๕ นาที ๒. ช่วงตอบคำถาม ระยะเวลา ๑๕ นาที
๑๔.๓๐ น.	สิ้นสุดการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ อนุญาตให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอผ่านสื่อช่วยการนำเสนอ เช่น PowerPoint แผ่นพับ บอร์ดการนำเสนอได้ โดยให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์เพื่อนำเสนอตามกำหนดการ